



ประกาศ เทศบาลตำบลแพด  
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ เทศบาลตำบลแพด ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย กม. ๔ + ๖๐๐ ถึง กม. ๕ + ๕๐๐ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแพด โดยวิธีคัดเลือก ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจาก ตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ที่ - ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และนายกเทศมนตรีตำบลแพดให้ความเห็นชอบและสั่งการ อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปและอนุมัติให้ยกเลิกทั้ง ๒ โครงการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศิริวิศวก่อสร้าง ในส่วนของสัญญาพร้อมค่าแล้วพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศิริวิศวก่อสร้าง ได้ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ซุปเปอร์สตรัคชััน ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ได้กำหนดข้อตกลงให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ซุปเปอร์ คอนสตรัคชััน เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก และได้มีการกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของกลุ่มสัญญา คือ

- (๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศิริวิศวก่อสร้าง ร้อยละ ๕๕
- (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ซุปเปอร์ คอนสตรัคชััน ร้อยละ ๑

ดังนั้น ในสัญญากิจการร่วมค้าดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบท้ายหนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ ข้อ ๔.๑๑ “การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของกลุ่มสัญญา กรณีข้อตกลงกำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ”และไม่เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าและคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าห้างหุ้นส่วน ก.ศิริวิศวก่อสร้าง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงทำให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ที่ - ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เทศบาลตำบลแพด ขอยกเลิกประกาศดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแพด